

## กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมมือกรมศุลกากร

### ยกระดับกฎหมายปิดช่องนำเข้าสินค้าไม่ได้มาตรฐาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า ได้ดำเนินการสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับกรมศุลกากร ปิดช่องทางการนำเข้าสินค้าที่ สมอ. ควบคุม ที่นำเข้ามาโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการจำหน่ายและไม่เกินจำนวนที่กำหนด หรือ EXEMPT 5 ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงเร่งรัดให้ สมอ.หารือกับกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามสินค้าไม่ได้มาตรฐาน กระทรวงอุตสาหกรรม-ศุลกากร-สคบ. ยกระดับกฎหมายปิดช่องนำเข้าสินค้าไม่ได้มาตรฐาน รุกตั้งแต่การนำเข้า ผลิต และจำหน่าย ให้ถึงมือประชาชนด้วยความปลอดภัย ต่อยอดการปฏิรูปอุตสาหกรรม รับโอกาสใหม่จากการเปลี่ยนแปลงของโลก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า ได้ดำเนินการสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับกรมศุลกากร ปิดช่องทางการนำเข้าสินค้าที่ สมอ. ควบคุม ที่นำเข้ามาโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการจำหน่ายและไม่เกินจำนวนที่กำหนด หรือ EXEMPT 5 ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงเร่งรัดให้ สมอ.หารือกับกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามสินค้าไม่ได้มาตรฐาน "กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ามาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าไม่ได้มาตรฐานภายใต้นโยบายปกป้องอุตสาหกรรมไทย โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง" นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ.เปิดเผยว่า สมอ.ได้ร่วมกับกรมศุลกากรปิดช่องทาง EXEMPT 5 และเปิดเป็นศูนย์เฉพาะกิจรับแจ้งการนำเข้า ซึ่งเดิม EXEMPT 5 เป็นช่องทางที่อาจมีผู้นำเข้าอาศัยช่องว่างดังกล่าว ลักลอบนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้ามาในประเทศ จึงต้องทำการปิดช่องทาง และเปิดให้มายื่นขอบริการผ่านทางช่องทาง national single window (NSW) แทน หากจะนำเข้าสินค้าควบคุม ทั้ง 144 รายการ ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด หรือนำเข้ามาจำนวนเพียงไม่กี่ชิ้นก็ตาม

จะต้องยื่นคำขอผ่านระบบ NSW เพื่อแจ้งข้อมูลการนำเข้ากับ สมอ. ทุกกรณีโดยไม่มี  
ข้อยกเว้น“ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ลักลอบนำสินค้าไม่ได้มาตรฐานเข้ามา  
จำหน่าย ไม่ว่าจะช่องทางใด หากตรวจพบ สมอ. จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึง  
ที่สุด โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

(ข้อมูลข่าวสารจากฐานเศรษฐกิจ)